

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP
NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM
TẠP CHÍ DOANH NGHIỆP & HỘI NHẬP

V/v mời tham gia tài trợ, hỗ trợ
toạ đàm kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2022

Kính gửi:

Năm 2022 đánh dấu mốc son quan trọng và ý nghĩa trong mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc; chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022). Quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đã và đang trở thành một trong những mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và quan trọng nhất tại khu vực Châu Á nói chung và Đông Á nói riêng. Hiện nay, Hàn Quốc đang giữ vị trí là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam; là đối tác ODA, du lịch, lao động lớn thứ hai và đối tác thương mại lớn thứ ba (sau Mỹ và Trung Quốc) với kim ngạch thương mại song phương đạt 78,1 tỉ USD trong năm 2021; Hàn Quốc dự kiến nâng kim ngạch thương mại với Việt Nam lên 100 tỉ USD vào năm 2023. Ngược lại, Việt Nam là trọng tâm trong chính sách hướng nam của Hàn Quốc trong khu vực ASEAN khi kim ngạch thương mại của hai nước chiếm hơn 40% tổng kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc với các nước ASEAN.

Để các doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Hàn Quốc có cơ hội giao thương, Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập phối hợp cùng Ủy ban hỗ trợ kinh tế Hàn - Việt (KVECC) và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình **Toạ đàm kinh tế với chủ đề “THÚC ĐẨY HỢP TÁC PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM – HÀN QUỐC”**.

- Thời gian: **8h00' thứ Bảy, ngày 27 tháng 8 năm 2022**
- Địa điểm : **Phòng Khánh tiết - Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập)**
(Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM)

Đây là cơ hội để các quý DN tham gia quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm và thông tin tới khách hàng trong nước và quốc tế về những thành tựu mà đơn vị đã nỗ lực phấn đấu đạt được. Đồng thời cũng là sự ủng hộ thiết thực giúp Tạp chí hoàn thành nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong xu thế hội nhập hiện nay.

Rất mong nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các doanh nghiệp của Hàn Quốc và Việt Nam tham dự và tài trợ cho chương trình./.

Trân trọng !

Liên hệ Ban Tổ chức (BTC):

Mr. Phước Lập 0918.918.188

Email: doanhnghiephoinhap.hcm@gmail.com

Vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 22/08/2022.


TỔNG BIÊN TẬP
Nguyễn Thị Lan Hương